



# เพิ่มมูลค่าดินสอพอง.....

## ด้วยการแปรรูป

เมื่อคราวที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบปัญหาความถาวรของเกษตรกรในโครงการพักชำระหนี้ และการเปิดงานทุ่งทานตะวันบนของ นายวราภพ รัตนกร น.ช.ถ.ถ. ๗ จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้กับข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบกับ กลุ่มผลิต ดินสอพอง และกลุ่มแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินสอพอง แห่ง บ้านหินสองก้อน อ.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ด้วย ซึ่งจากคำขวัญ ของเมืองลพบุรีที่มีว่า "วังเวรเวรณณ์หมู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรากฏ สานทอดอดีตเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนน้ำอภัยลือชื่อกวักถ้อง

เรอู โห้จึ้งน ประจําทกุ่มผลิตดินสอพอง บอกรัง ดิน สอพองที่ได้ ทวงกลุ่มฯ ส่งไปจําทก่าทั่วประเทศ ซึ่งตอนนี้มีอื่งกัน มาขออะนากจนทํากันไปทวาคไม่ไหว แต่ก็ต้องไหวเพื่อรายได้ที่ล้ต้อ กรอบครัวอื่มเดือนละ 10,000 บาทจึ้นไป

แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์" แสดงให้เห็นว่า จังหวัดลพบุรีเป็น จังหวัดที่มีการทำดินสอพองมาก...มากจนกระทั่งสามารถส่งดินสอพอง ออกไปจำหน่ายยังจังหวัดต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศ ซึ่งในจดหมายเหตุและ ดํานานต่าง ๆ ของลพบุรีก็มีการกล่าวถึงดินสอพองอันแสดงให้เห็นว่า การทำดินสอพองของลพบุรีมีมาช้านานแล้ว



ข้อมูลจากแผนกพืชของศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏเทพ สตรี บอกถึงกระบวนการผลิตดินสอพองไว้ว่า การผลิตดินสอพองผู้ ผลิตจะนำดินมารัดมาตะอานไปปอกอกและกรองด้วยตะแกรงลงในบ่อ กรอง ซึ่งมีชั้นคอน ดังนี้...

1. นำดินมารัดจากกองดินลงในบ่อตากผสม กับน้ำเพื่อทำให้ดินละเอียดแล้วนำน้ำโคลนในบ่อเทผ่าน ตะแกรงกรองลงในบ่อกรองหรือบารอใช้เครื่องสูบน้ำ ฉีดน้ำไปยังกองดินให้ทั่วให้ลมรวมที่บ่อตากและสูบน้ำ จากบ่อตากที่เต็มไปด้วยกองดินจนมีความชื้นตามต้องการ แล้วพืดน้ำโคลนผ่านตะแกรงลงในบ่อกรองเช่น เดียวกับการนำดินมาผสมในบ่อ
2. ทิ้งไว้ค้างคืนปล่อยให้ น้ำโคลน ในบ่อกรองตกตะกอน คอนบนจะเป็นน้ำ โส ๆ ใส ๆ ใส ๆ ลูกลูน้ำใส ๆ ออกจาก บ่อจนเหลือแต่เนื้อดินขาวขุ่นเหมือน ดินโคลน
3. ตักดินโคลนของดินสอพอง ทยอดในแม่พิมพ์กดอบ พอหมดจับต้องได้ก็นำ ไปวางบนตะแกรงไม้ได้สิ่งเคลไที่แห้งสนิท แล้วก็นำไปเก็บไว้เพื่อส่งจำหน่ายต่อไป



ส่วน รัตนกรภ ชาญอื่ง ภัญญู ประจําทกุ่มแปรรูป และพัฒนาดินสอพอง บอกรังว่า ที่ตั้งทกุ่มนี้จึ้นมาเพื่อพัฒนา ดินสอพองที่คั้นเห็นกัน อยู่ทั่วไปว่าดินสอพอง มีลักษณะเป็นก้อน หรือเม็ดสีขาว ๆ นาน เป็นรูปแบบ ใหม่ที่นำสมาใจมาก กว่าเดิม คือการเติม สมุนไพรไปในดินสอพอง เพื่อเป็นการเพิ่ม คุณประโยชน์และคุณ สมบัติให้มากขึ้น



และยังเป็นการเพิ่มทุนมูลค่าอีกต่างหาก ก็จากที่รับซื้อวัตถุดิบมาจากกลุ่มผลิตดินสอพองราคาแค่กิโลกรัมละ 1 บาทขาดตัว แล้วนำดินสอพองที่ได้มาแช่น้ำพร้อมกับคนให้ละลายก่อนจะนำไปกรอง 3 ครั้ง (โดยใช้เวลาประมาณ 3 วัน 3 คืน) หลังจากนั้นนำน้ำมาฆ่าเชื้อแล้วปล่อยให้เย็น จากนั้นก็นำสมุนไพรที่ได้เตรียมไว้มาใส่ผสมกันลงไปแล้วนำมาทำเป็นผงหรือเป็นดอก แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบดอกหรือแบบผงก็มีคุณสมบัติเหมือนกัน หลังจากนั้นก็นำดินสอพองสมุนไพรเหล่านี้ไปใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามอันเป็นที่ต้องการใจแก่ผู้พบเห็น

สำหรับสมุนไพรที่นำมาผสมกับดินสอพองได้แก่ ขมิ้น, โพล, ฟาง และมะขาม ซึ่งแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งนอกจากทางกลุ่มฯ จะผลิตดินสอพองผสมสมุนไพรแล้ว ยังนำดินสอพองมาผลิตเป็น ไม้ที่อกเขล (สำหรับใช้จิ้มอาหารต่าง ๆ) เครื่องประดับต่าง ๆ ของข้าววอสาวพัดแบบ โดยผลิตกันที่เหล่านี้ วางจำหน่ายตามสถานท่องเที่ยวต่าง ๆ ในสตูล แม้ว่าทางกลุ่มฯ จะเพิ่งก่อตั้งมาประมาณ 2-4 เดือนก็ตามแต่การตอบรับผลิตกันจากผู้บริโภคดีมาก เพราะตอนนี้สมุนไพรกำลังมาแรงนั่นเอง

จะเห็นได้ว่า ดินสอพองที่เราเห็นกันจนตา แต่หากรู้จักที่จะ "คิดใหม่ ทำใหม่" ตามสมัยนิยม รู้จักคิดที่จะพัฒนาทั้งรูปแบบของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ พยายามหลีกเลี่ยงความซ้ำซากอันที่มือผู้ทุกเมื่อเชื่อวันย่อมสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อย่างแน่นอนจนชัดเจนเป็นที่สูง ผู้สนใจคิดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-9900-2827.

**จิส ตรีชัย**